

ทีคิวเอ็ม จัดแรลลี่ทริป ชวนลูกค้านำปลุกปะการัง คืนความอุดมสมบูรณ์สู่ทะเลแสมสาร



ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ ที่ปรึกษาด้านประกันภัยและการเงิน จัดกิจกรรมแรลลี่ พาสมาชิก TQM Family Club กว่า 80 ท่าน ร่วมดำเนินปลุกปะการัง คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ทะเลแสมสาร จังหวัดชลบุรี พร้อมสนุกสุดฟินกับปาร์ตี้น้ำกาส่งท้ายยามค่ำคืน

ทริปสุดพิเศษนี้ นำโดยคุณคมเนตร เนตรประไพ รองประธานบริหาร สายงานการตลาด บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เปิดทริปขบวนแรลลี่ที่บางนา-ตราลงทะเลเบียนับถูงยังชีพและออกสตาร์ทเพื่อไปยังจุดหมายแรก โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์แนวปะการัง โดยระหว่างทางสมาชิกทุกคนยังได้ร่วมกิจกรรม RC เพื่อเป็นการสร้างสีสันให้แก่ทริปนี้ด้วย

เมื่อเดินทางถึงโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ซึ่งที่นี่มีศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์โดยเป้าหมายของการดำเนินงานของศูนย์แห่งนี้คือ การฟื้นฟูแนวปะการังทะเลแสมสารที่เสื่อมโทรมให้มีความสมบูรณ์ขึ้น มีกิ่งพันธุ์เพิ่มขึ้น เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ทำให้มีสัตว์น้ำเพียงพอต่อการประมงส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชน เนื่องจากชุมชนที่อยู่ระแวกใกล้เคียงถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดังนั้น ทริปนี้จึงได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการปลุกปะการังโดยใช้ท่อพีวีซี พร้อมจัด Workshop Sea Glass เนรมิตเศษแก้วให้เป็นเครื่องประดับ ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กๆ จากศูนย์ฯ ได้ต่อยอดมาจากทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ตามชายหาด เป็นเศษแก้วที่แตกถูกทรายและเศษหอยขัดเกลากจนหมดความคม จากนั้นนำมาลงสีด้วยวิธีการเพ้นท์ให้เกิดลวดลายสวยงาม สามารถนำมาเป็นเครื่องประดับหรือของตกแต่งได้ และดูเหมือนว่ากิจกรรมนี้จะเป็นที่ถูกอกถูกใจของสมาชิกสาว ๆ หลายคนทีเดียว

หลังจบภารกิจในจุดแรก สมาชิกทุกท่านได้เดินทางต่อไปยังแสมสารวิวแคมป์ และขึ้นเขาเพื่อไปสักการะหลวงพ่อดำหรือพระสัมพุทธมหายานี่ศรีคุณาศุภนิมิต ที่วัดช่องแสมสารบนยอดเขาเจดีย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคูเมืองของชุมชนช่องแสมสาร ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาชาวประมงฝั่งตะวันออก โดยเชื่อว่าก่อนออกทะเลทุกครั้งจะต้องไปนมัสการและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และหลังจากนั้นได้ไปสักการะขอพรศาลของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ บิดาแห่งกองทัพเรือไทย ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่เขาแหลมปู่เจ้า เป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวให้ความเลื่อมใสศรัทธา รวมถึงที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวยอดนิยมแห่งหนึ่งของอำเภอสัตหีบอีกด้วย

มาถึงไฮไลท์ของกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งก่อนลงสนามจริงทุกท่านได้ทำการฝึกดำน้ำเบื้องต้นกันที่หาดประภาคาร ก่อนร่วมกันปลุกปะการัง พร้อมกับปล่อยปู ปล่อยปลาฉลามลงสู่ทะเล ขณะเดียวกันสมาชิกท่านใดที่ไม่ประสงค์จะลง

ดำเนินา ทีคิวเอ็มได้จัดให้มีบริการเรือท่องกระจกสำหรับชมปะการังและโลกใต้ท้องทะเลอย่างใกล้ชิด
หลังตี๋มดำกับธรรมชาติของทะเลแสมสารอย่างเต็มที่แล้ว ในช่วงกลางคืนสมาชิกทุกท่านยังได้เพลิตเพลินกับงาน
ปาร์ตี้ภายใต้ธิมหน้าากกัันอย่างสนุกสนาน พร้อมรับประทานอาหารค่ำ ร่วมกิจกรรมสนทนาการ เล่นเกมสร์ับของ
รางวัลกลับบ้านกันทุกคน นับเป็นอีกหนึ่งทริปพิเศษที่ทีคิวเอ็มจัดให้ลูกค้าสมาชิก TQM Family Club เพื่อเติมความ
สุขเคียงข้างเป็นเพื่อนคุณตลอด 24 ชั่วโมง